

CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN ĐỊA ỐC VÀNG

Hotline: 098 562 8311

Website: <https://diaocvang.vn/>

Địa chỉ: Số 58 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Địa Ốc Vàng là Công ty chuyên về Môi giới Bất động sản thổ cư có đội ngũ thành viên có hàng chục năm kinh nghiệm về Bất động sản. Với Kho hàng lên tới hàng ngàn căn nhà chính chủ, tập trung ở các Quận chính trong nội thành Hà Nội như Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ, Cầu Giấy... Công ty Bất động sản Địa Ốc Vàng đã và đang góp phần cung cấp cho khách hàng những sự lựa chọn hoàn hảo cho tổ ấm của mình.

VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN KINH DOANH

1. Mô tả công việc	<ul style="list-style-type: none">- Khảo sát nhà trong nguồn hàng phủ khắp nội thành Hà Nội- Đăng tin trên các website nhà đất, group nhà đất.- Tìm kiếm khách hàng, khai thác các thông tin về khách hàng, tư vấn bán các sản phẩm phù hợp (kho hàng có hàng nghìn sản phẩm HOT và DỄ BÁN được tự do lựa chọn sản phẩm để đăng)- Tạo mối quan hệ và chăm sóc khách hàng.- Tư vấn các quy trình pháp lý giao dịch và chăm sóc quan tâm khách hàng thường xuyên để đạt hiệu quả cao trong công việc chốt giao dịch.
2. Quyền lợi	<ul style="list-style-type: none">- Hưởng hoa hồng 35-50% + Phụ cấp (ăn trưa, gửi xe, trang phục,...) + Thưởng (nóng, du lịch Sing – Mã). ĐƯỢC LẤY HOA HỒNG NGAY SAU KHI KHÁCH ĐẠT CỌC. (Thu nhập từ 35tr trở lên). KHÔNG NỢ LƯƠNG, GIẢI NGÂN TRONG NGÀY.- Hỗ trợ 50% phí marketing và hỗ trợ dầu cho TTS kinh doanh.- Tự chọn sản phẩm để bán. Được truy cập vào nguồn hàng lên tới hàng ngàn căn với mức phí hoa hồng cao- Được làm việc trong môi trường NĂNG ĐỘNG và TRẺ TRUNG. Được trao đổi học hỏi các chuyên gia về BĐS để phát triển mở rộng kiến thức.- Đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, áp dụng những kiến thức kinh nghiệm đã học để làm việc, đảm bảo có nghề và vững nghề trong vòng 3-6 tháng.- Hưởng nhiều chế độ phúc lợi: Giải trí cuối tuần, du lịch trong và ngoài nước, tham gia các hoạt động thể thao thường xuyên,..

3. Thời gian	Linh động: full- time, part- time, TTS kinh doanh phù hợp với các bạn sinh viên, ctv kinh doanh có thể làm tại nhà Ca 1: 9h-11h Ca 2: 14h-17h
4. Yêu cầu	Không yêu cầu kinh nghiệm, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt là lợi thế. CÓ LAPTOP + PHƯƠNG TIỆN
5. Thông tin liên hệ	Mail: huonghr18@gmail.com Tel: 0395221746



DIAOCVANG.VN